



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนหมวดความรู้ความสามารถทั่วไปและหมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วนั้น สำนักงานอธิการบดี จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๒. คำรับรองจำนวน ๓ ท่าน(ฉบับจริง) ผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี แต่มิใช่บิดา มารดา สามีนี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน **พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานประจำของผู้รับรอง** ซึ่งหนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำหรือหากับราชการทหารหรือตำรวจต้องมีศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก

๓. **ใบสมัครตัวจริง(ที่กรอกผ่านระบบ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารหลักฐานที่แนบไปใช้ในการสมัครสอบทุกแผ่น**

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ไม่นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายดำรงค์ ศรีพระราม)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่ ๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ

<u>เลขประจำตัว</u>	<u>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก</u>	<u>วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ</u>
๓๑๙๙	นายจีรัชติธร มุกดาเพชร	วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๓๒๐๐	นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์	เวลา ๑๓.๔๐ น. - ๑๕.๔๐ น.
๓๒๐๒	นางเบญจพร อธิธิไมยยะ	ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒
๓๒๐๙	นางสาววาสิฏฐิ ไหวดี	อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.บางเขน
๓๒๒๐	นางสาวจิราวรรณ สืบาง	
๓๒๓๐	นายปานท์ ธนรัช	
๓๒๔๒	นางสาววรรษญา นิสสัยสัตย์	
๓๒๖๐	นางสาวสิรินาถ สีพุทธ	

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ ๔๐ นาที
เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์